



ฉบับที่ 10/2555

## เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนสิงหาคม 2555

**ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนสิงหาคม 2555** ขยายตัวดี โดยด้านอุปทานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวขยายตัวจากการจัดงานประชุมสัมมนา การผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลิต ด้านอุปสงค์ยังคงขยายตัวดีตามความต้องการสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ ส่วนการส่งออกขยายตัวในอัตราชะลอลง ด้านเสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟ้อยังชะลอลง อัตราการว่างงานมีระดับต่ำต่อเนื่อง เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวดี

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

**ภาคการผลิต**ขยายตัวดีเกือบทุกด้าน โดย**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม**ขยายตัวร้อยละ 16.1 จากการเร่งผลิตเครื่องดื่มน้ำดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตและเพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะชิ้นส่วนในอุปกรณ์สื่อสารเพิ่มขึ้น รวมทั้งการผลิตผ้าฝ้ายขยายตัวตามความต้องการของตลาดเวียดนาม ด้าน**การท่องเที่ยว**ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากการเร่งจัดประชุมสัมมนาของภาครัฐเป็นสำคัญ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ และการเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน **ภาคการเกษตร**รายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 7.8 เป็นผลจาก**ราคาสินค้าเกษตร**สูงขึ้นร้อยละ 7.4 โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขยายตัวต่อเนื่องตามราคาตลาดโลก ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้าชะลอลงตามการส่งออก ประกอบกับคู่ประกอบการชะลอการซื้อหลังจากทางารเริ่มระบายสต็อกข้าว สำหรับราคาลำไยและราคาสินค้าปศุสัตว์อ่อนตัวลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่**การผลิตสินค้าเกษตร**เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.3 เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเพราะเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลิตพืชหลัก เช่น ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อย่างไรก็ตาม ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตและเข้าสู่ตลาดมากขึ้น สำหรับการผลิตสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ยังเพิ่มขึ้นมาก

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน**ยังขยายตัวดี ตามความต้องการสินค้าในหมวดยานยนต์ และสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้เริ่มมีสัญญาณการระมัดระวังการใช้จ่ายของผู้บริโภคเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก **ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน**ขยายตัวร้อยละ 13.5 ตามการขยายตัวของภาคการก่อสร้าง ทั้งในตลาดอสังหาริมทรัพย์และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัย การนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ยังเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมและเปิดสายการผลิตใหม่ สำหรับความสนใจลงทุนในภาคเหนือยังมีต่อเนื่อง โดยในเดือนนี้มียกเงินที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1,262.2 ล้านบาท เพื่อการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ในครัวเรือน และไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ **การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัด**มีจำนวน 17,143.1 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.6 โดยขยายตัวดีทั้งหมวดรายจ่ายประจำและหมวดลงทุน เป็นผลจากการเร่งเบิกจ่ายในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างมีความคืบหน้ามาก

**การส่งออก**มีมูลค่า 353.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ขยายตัวร้อยละ 11.6 ตามการส่งออกผ่านด่านชายแดนทุกตลาด โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำมันเชื้อเพลิง ขณะที่การส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือชะลอตัวต่อเนื่องตามการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ผลไม้ ขณะที่**การนำเข้า**มีมูลค่า 139.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ชะลอลงเหลือร้อยละ 2.2 ตามการชะลอการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง อย่างไรก็ตาม การนำเข้าสินค้าประเภทผัก/ผลไม้ โคน/กระบือมีชีวิต และไม้แปรรูป ผ่านด่านชายแดนยังขยายตัวดี

**เสถียรภาพในประเทศ** **อัตราเงินเฟ้อ**ชะลอลงเหลือร้อยละ 1.66 ต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม **การว่างงาน**ในเดือนกรกฎาคม 2555 มีอัตราร้อยละ 0.5 ยังอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง และ**จำนวนผู้ประกันสังคม** ณ เดือนสิงหาคม 2555 ยังขยายตัวดี สะท้อนถึงผู้ประกอบการยังมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น

**เงินฝาก**ของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 มีจำนวน 510,947 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 17.7 เนื่องจากการระดมเงินฝากโดยเสนอผลิตภัณฑ์การเงินจูงใจ **เงินให้สินเชื่อ**มียอดคงค้าง 436,950.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 ตามความต้องการสินเชื่อของธุรกิจประเภทค้าปลีก/ค้าส่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ และค้าวัสดุ/รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลโดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อ สำหรับ**สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก**อยู่ที่ร้อยละ 85.5 สูงกว่าร้อยละ 84.2 เดือนก่อน ตามความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากกว่าการฝากเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ  
2 ตุลาคม 2555

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทวีศักดิ์ ใจคำสืบ  
โทร. 0-5393-1162  
e-mail : Thaveesc@bot.or.th